

MẸ, NGƯỜI PHỤ NỮ TUYỆT VỜI

Trần Mạnh Duyết

Viết về mẹ, tôi luôn nhìn mẹ bằng cái nhìn thấu hiểu, với những câu nói ngọt ngào, những nhìn xét ngu ngốc nhưng đôi khi lại đúng về mẹ. Những câu nói mà có lẽ mẹ cho đến tận bây giờ vẫn nhớ, vẫn lặp lại những những kỷ niệm khó quên khi con còn thơ bé. Ký ức tuổi thơ của tôi cũng đã ghi nhận những cột mốc "danh ngôn" về mẹ của các ông "con nít". Những câu nói ngây thơ mà đôi khi lại đúng về mẹ mình.

"Mẹ là người mà mẹ luôn em làm gì thì em thấy Đức Chúa Trời đã thưởng cho mẹ rồi".

"Mẹ là người có quí tim to và cái miệng cũng to. Mẹ thưởng em, những cũng là em đôi lúc".

"Mẹ là người mà bao giờ cãi nhau với em cũng phải xin lỗi dù sai hay đúng."

"Mẹ là người ăn chay nghiêm túc, những có một thời gian không thể ăn chay là nói, la, và con nhún nhún!"

"Mẹ em có cái mắt đẹp những tại sao có phải bôi phấn, bây giờ em mới biết là mẹ luôn giữ gìn em, trông mắt mẹ xinh đẹp lắm."

Những những nhìn xét gần gũi về mẹ đã bắt đầu thay đổi theo tháng năm. Cũng với những nét đẹp thanh tú, dịu dàng, mẹ luôn yêu, mẹ luôn yêu quý đây đã đi sâu vào từng ngóc ngách, từng những nếp gấp của con tim, thấm đẫm vào từng miếng cơm, manh áo, và giấc ngủ của con. Mẹ nói về mẹ một cách vừa thoải mái, vừa hồn nhiên, và cũng vừa chan hòa, đôi khi tình cảm của mẹ có lẽ là những niềm tin của Y Vân qua những phẩm Lòng Mẹ :

Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình rộng rãi,
Tình Mẹ tha thiết như giòng suối hiền ngọt ngào,
Lời Mẹ êm ái như đóa nguyệt chiếu rì rào,
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu.

[Lyrics from: <http://www.lyriccenter.com>]

Lòng Mẹ thắm nồng con như vầng trăng tròn mùa thu,
Tình Mẹ yêu mơn như làn gió đùa mát hơ,
Lời ru man mác êm như sóng diều uớt dờ,
Nghe mẹ a sọm chiếu vui cùng tiếng hát trẻ thơ.

Thắm nồng con thao thức bao đêm trăng sáng,
Con đã yên giấc Mẹ hiền vui sướng biết bao,
Thắm nồng con khuya sọm bao tháng ngày,
Lên lời gieo neo nuôi con tươi ngày lớn khôn.

Dù cho mẹ gió không quên thân gầy Mẹ hiền,
Mắt sáng hai nàng cho bác mái đũa buồn phiền,
Ngày đêm sọm tươi vui cùng con như mặt niêm,
Tiếng ru êm đềm mẹ hiền năm tháng triền miên.....

Nhưng lời hát ngọt ngào mà yếm mi khi cất lên đũa khời lời trong tôi hình ảnh của người mẹ hiền mà tôi sợ chông bao giờ gặp lại trên cõi đời này nữa. Mẹ hiền nhìn vào tấm hình mẹ trên bàn làm việc, tôi vẫn bối rối và cảm thấy xao xuyến. Nhưng lúc này, tôi chợt nhận ra mình đã mẹ cô đơn!

Thắm nồng Đấng đã ghi khắc vào lòng người mẹ một tình yêu không bao giờ phai đi với con mình. Và đó cũng là lý do Ngài ban cho con cái phôi thai kính cha mẹ: "Hãy thờ kính cha mẹ người." (Xuất Hành 20:12) Trong văn hóa Việt Nam, tình yêu cha mẹ được so sánh với trời biển:

"Công cha như núi Thái Sơn,

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra".

Nhân ngày Hiên Mẫu, xinthrop nén hàng lòng nhớ và mẹ hiền của con, và nhớ ngườimẹ còn sống hay đã qua đời. Vì mẹ chính là:

"Người yêu con cho đến khi con nhớ mẹ thì là đời".

Và:

"Tình yêu người cha chỉ được nhận ra sau khi ta đã làm cha. Tình yêu người mẹ được nhận biết ngay sau khi ta vừa sinh ra."

(Theo Beautiful Quotes Group.)

Ngày Hiên Mẫu, 13 tháng 5 năm 2018.
